

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

TPIPL – มาดูหุ้นที่เคยกั๊วๆ กันบ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว... จะว่าไปแล้ว ก็ไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรเหมือนกัน เพราะ ต่อให้จะบอกว่า

ดูจากสัญญาณทางเทคนิคอย่างเดียว หุ้นหลายๆ ตัว ยิ่งใกล้กว่าเล่นตาม น่าซื้อตาม แม้แต่การไล่ราคาที่ว่า จะออกหนักแล้วไปชกหน่อยก็เถอะ... แต่ก็เชื่อได้เลย หลายๆ ท่าน ก็อาจจะบอกว่า ไม้กั๊ว กั๊วเสี่ยง หรือจะ คิดไปว่า เป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้ หุ้นทำธุรกิจเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ตามเลย ราคาแบบนี้ จะลากมาเชียด หรือ จะพา ให้เราไปรับของต่อหรือเปล่า จะปล่อยให้เรากำลังอยู่บนดอยหรือเปล่า ก็ไม่รู้... นี่แหละครับ เวลาเราจะเอาจริง ก็มักจะมึนอะไรเข้ามาในสมองเสมอ ... ทั้งๆ ที่ เรื่องของสัญญาณทางเทคนิคนั้น ถ้าเราเห็นอย่างไร อ่านกราฟ อ่านสัญญาณแล้ว ออกมาแบบไหน ก็ต้องว่าไปตามนั้น เรื่องของเทคนิค มันเป็นเรื่องของสายตา ถ้าเชื่อว่า ที่สายตาเห็นนั้น มันออกมาดี เราก็ต้องเล่นไปตามที่วาดี และถ้าใครจะมาบอกว่า เล่นแบบนั้น เป็นการเล่น ที่ไม่ใช่สมองเอาเสียเลย ก็ไม่ใช่ซะ... เพราะสิ่งที่ออกมาให้เราเห็น ให้เราอ่าน และวิเคราะห์ออกมาในสุดท้าย มันก็ออกมาจากสมองอยู่ในตัวมันเองแล้ว... ยิ่งช่วงนี้ ถ้าเป็นนักเก็งกำไร แล้วใช้สัญญาณทางเทคนิคช่วยนำ ถ้าจะเอาแต่คิดกั๊ว หรือ คิดว่าเสี่ยงอะไรมากเกินไปแล้ว ก็อาจจะพลาดหุ้นเด็ดๆ ที่ทำกำไรได้อย่างงามๆ ไปหลายตัวเลยที่เดียวนะ เอาอย่างหุ้นที่เกเรนี้ๆ ไปวันวานอย่าง TAKUNI หรือแม้แต่หุ้นอย่าง KWI ที่ดูว่าแรง ก็ยังคงแรงต่อได้อีกหน้าตาเฉย... เหมือนว่า เรายิ่งกั๊ว ราคายิ่งขึ้นไปได้ไกล... แล้วอย่าง TPIPL ที่บาดตานั่น หลายๆ ท่าน หรือแม้แต่เหนือเมฆเอง ก็ยังคงกั๊ว กั๊วเหมือนกัน แต่พอเห็นภาพเทคนิค ก็ต้องเอาตามนั้น

ดูตามเกม... ก็ตามเกมทางหนึ่งทีไล่ ถ้าจะพัก ถ้าจะไม่ขึ้นต่อ ก็ขออย่าลงมาต่ำๆ เกินไป

หรือ อย่าลงมาจนหลุดระดับนัยสำคัญในเชิงโครงสร้างการแกว่งตัวนั้นแหละ... ราคาเปิด ถ้าไม่แรง ยิ่งน่าสน

แนวรับ : ... 1.71-1.70 ก็พอไหว **อย่าให้หลุด 1.65 เป็นพอ**

เป้าหมาย : ... 1.80-1.85 หรือ อาจจะพอลุ้นถึง 1.95-2.0 ได้

Price Chart...(TPIPL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TPIPL... จริงๆ แล้ว โครงสร้างใหญ่ๆ ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะ แต่ถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้น ก็ต้องกล่าวว่า การผ่านขึ้นมาอีกระดับ 1.65 ได้มันคง ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจในการเก็งกำไร และถ้า จะเอาตั้งแต่จุดต่ำสุดขึ้นมาตามภาพนั้นนั้น การขึ้นตอนนี้ ก็น่าจะเหมือนเป็นการขึ้นในคลื่น 3 ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็จะมีเป้าหมายที่ระดับ 1.80-1.85 ได้... หรือถ้าจะว่ากัน ในรูปแบบการแกว่งตัวแล้ว ก็อาจจะลุ้นได้ถึงระดับ 1.95-2.00 ได้เลยเหมือนกัน... เพียงแต่ขอไว้ก่อนว่า ห้ามพลิกลงมาเล่นต่ำกว่า 1.65 อีกก็แล้วกัน...และถ้า จะมองเป้าหมายกันจริงๆ ก็ลุ้นได้ถึง 2.00 ด้วยนะ แต่เอาเป็นว่า ดูแถวๆ 1.85 ก่อน ยืนได้ ก็ลุ้นต่อไปได้